

BIZอุปกรณ์แพทย์ขายดี ลูยประมาณ1.7พันล.

#BIZ #ทับทิม - BIZ ทางแผนครึ่งปีหลัง

เดิหน้าประมาณกว่า 1.7 พันล้านบาท
เต็มงานในมือเพิ่มจากปัจจุบันอยู่ที่
1.2 พันล้านบาท มั่นใจผลงาน
ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ส่วน
โรงพยาบาล →→→ **อ่านหน้า 8**



สมพงษ์ ชินกิตติยานนท์



BIZ

(ต่อจากหน้า 1)

เฉพาะทางมะเร็งคงปีรายได้ 80-100 ล้านบาท มั่นใจ
5 ปี ถึงจุดคุ้มทุน เผยไตรมาส 2/2565 มีรายได้กว่า
222.41 ล้านบาท

นายสมพงษ์ ชินกิตติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บิสซิเนสไฮเทค จำกัด (มหาชน)
หรือ BIZ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่ง
หลังปี 2565 บริษัทมองว่าจะเติบโตต่อเนื่อง เพราะเป็น
ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ทิศทางการค้าสิ่งซื้อ (ออ
เดอร์) สินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ปรับตัวดีขึ้นจาก
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทมีการเข้าร่วมประมูลไปแล้วกว่า 1.7 พันล้าน
บาท โดยจะทยอยรู้ผลในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 นี้ ซึ่ง
หากชนะการประมูลจะสนับสนุนให้งานในมือ (Backlog)
เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีงานในมือที่ 1.2 พันล้านบาท

● ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งแรก

“ธุรกิจครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก มีการเข้า
ร่วมประมูลงาน และส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วง
ของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และใกล้ช่วง
ปีงบประมาณของปี 2566 ที่เริ่มเดือนตุลาคม แต่ทั้งนี้ก็
จะปรับรู้อยู่ได้ปกติไป โดยเชื่อว่าความต้องการเครื่อง
ฉายรังสีมะเร็งยังคงต่อเนื่อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย
มะเร็ง และหากบริษัทได้งานตามที่คาดจะสนับสนุนงาน
ในมือในเพิ่มขึ้น” นายสมพงษ์ กล่าว

● Q2 มีรายได้กว่า 222 ล.

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2565 มีราย
ได้รวม 222.41 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 25.06 ล้าน
บาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายบริการและรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาล 219.67 ล้านบาท ลดลง 64.98%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมี
การส่งมอบงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนส่งมอบงานโครงการ
ขนาดใหญ่ 3 โครงการ

ขณะที่รายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นรายได้ที่
เกิดขึ้นจากบริษัทย่อย (บริษัท แคนเซอร์ออลิอันซ์ จำกัด)
เพื่อดำเนินโครงการกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทาง
ด้านการรักษาโรคมะเร็ง สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลเท่ากับ 23.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.34%
จากงวดเดียวกันปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จำนวนลูกค้าที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาล

● ธุรกิจพ.พ.หนุน

ด้านโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ อ
อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้นเบื้องต้นทาง BIZ
ยังคงประมาณการณรายได้ที่ 80-100 ล้านบาท หลัง
จากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
คลี่คลาย อีกทั้งบริษัทยังมีแนวทางในการขยายฐานการ
ให้บริการไปในส่วนของการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม นอก
เหนือจากการมองหาความร่วมมือกับทางตัวแทน (เอ
เจนต์) ในการนำผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ามารักษาใน
โรงพยาบาลข้างต้นเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตามคิดว่าในระยะ
5 ปีบริษัทจะถึงจุดคุ้มทุน (Break Even) 🌟